

Số: 03/2015/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH**V/v cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động Xử lý nợ****Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Cơ chế chính sách cho hoạt động xử lý nợ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông trong 2 phiên họp thường niên 2012, 2013 thông qua đã tạo điều kiện thuận lợi và tác động thiết thực trong công tác xử lý nợ xấu. Trong năm 2014 đã tiếp tục xử lý được thêm gần 200 tỷ đồng dư nợ xấu, tuân thủ hạn mức kinh phí đã được duyệt thuận.

Đứng trước thực trạng các khoản nợ còn lại khả năng thu hồi rất thấp nhưng lại chiếm tỷ trọng rất lớn trong số lợi nhuận lũy kế còn âm trên 1,000 tỷ đồng, công tác XLN xác định vẫn là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Trước thực trạng các khoản nợ hiện nay cực kỳ phức tạp, người vay bất hợp tác, bỏ trốn, không có tài sản đảm bảo, rắc rối về pháp lý. Công tác xử lý nợ trong năm 2015 là một nhiệm vụ gian nan và đầy thử thách, tốn kém chi phí, đòi hỏi sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều từ phía các đơn vị tư vấn pháp lý độc lập cũng như các cơ quan, ban ngành hữu quan.

HĐQT kính trình Đại Hội thông qua việc duy trì cơ chế chính sách phục vụ cho công tác xử lý nợ trong năm 2015, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục duy trì hoạt động Ban Xử Lý Nợ, là bộ phận chuyên trách thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ đã được ĐHCĐ năm 2013 thông qua tại Nghị Quyết 01/2014/NQ-ĐHCĐ ngày 26/03/2014.
2. Giao cho Ban Xử lý nợ trong việc quyết định và phê duyệt mức chi phí phục vụ cho hoạt động xử lý nợ trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm chi phí và tối đa hóa nguồn vốn xử lý thu hồi về cho Công ty, đảm bảo hiệu quả cho Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.
3. Giao cho Ban Xử lý nợ trong việc thực hiện các biện pháp động viên khuyến khích trong công tác xử lý nợ, với thẩm quyền quyết định tỷ lệ trích khen thưởng cho từng trường hợp thu được nợ với tỷ lệ tối đa 15% tính trên số nợ đã xử lý được bao gồm nợ gốc và nợ lãi.
4. Giao cho Ban Xử lý nợ phê duyệt các trường hợp miễn, giảm nợ gốc và/hoặc lãi để phục vụ công tác xử lý nợ trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.

